

Số: 441 /BC-UBND

Triệu Phong, ngày 09 tháng 12 năm 2022

## BÁO CÁO

### Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-HĐND ngày 08/11/2022 của HĐND huyện về Tổ chức kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và quy chế làm việc của UBND huyện, UBND huyện báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2022 và phương hướng công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023 với các nội dung chính như sau:

#### **I. MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC**

##### **1. Về triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện**

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của huyện. Trong bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước có những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, với quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết của BCH Đảng bộ và HĐND huyện năm 2022 và chủ đề hành động của năm 2022: “*Trách nhiệm, kỷ cương - Thích ứng an toàn - Về đích nông thôn mới*”, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng huyện, giải phóng tỉnh Quảng Trị; trên cơ sở cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng bộ huyện, HĐND huyện, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt, khắc phục khó khăn thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra. Nhờ vậy, trong bối cảnh tình hình rất khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn huyện đã thực hiện hoàn thành 17/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2022.

- Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện tập trung vào mục tiêu nhằm đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế các lĩnh vực Nông nghiệp, Công nghiệp, Xây dựng, Thương mại, dịch vụ; đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đảm bảo thu, chi ngân sách theo kế hoạch đề ra. Tập trung thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; kịp thời giải quyết chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, chính sách người có công với cách mạng; Đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC; thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự ATXH, ATGT.

- Lãnh đạo UBND huyện đã chỉ đạo việc thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 và các chương trình hành động, kế hoạch hành động. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND huyện và các đơn vị có liên quan đã bám sát chương trình công tác, bám sát các nội dung đã đề ra trong các chương trình hành động, chủ động hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nội dung ký cam kết trách nhiệm của Ban Thường vụ và người đứng đầu Huyện ủy Triệu Phong với Ban

Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022. Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, địa phương xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện cam kết trách nhiệm với Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2022. Các đề án, báo cáo trình Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội nghị Huyện ủy, kỳ họp HĐND huyện được chuẩn bị đầy đủ, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng được Huyện ủy, HĐND huyện đánh giá cao về công tác chuẩn bị trước kỳ họp.

## **2. Thực hiện quy chế làm việc của UBND huyện và chương trình công tác của UBND huyện**

Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành Chương trình công tác trọng tâm, kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, ký cam kết trách nhiệm của các cơ quan đơn vị với Chủ tịch UBND huyện, xác định rõ trách nhiệm của các phòng, ban, ngành trong việc tham mưu, chuẩn bị nội dung, thời gian thực hiện tạo sự chủ động cho các đơn vị, đồng thời thuận lợi cho việc theo dõi, đôn đốc thực hiện. Chương trình công tác năm 2022 đã được tập thể UBND huyện xây dựng đảm bảo khoa học, hiệu quả, sát thực tiễn, phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan nâng cao trách nhiệm trong việc tham mưu, soạn thảo, thẩm định, thực hiện đúng quy trình để đảm bảo chất lượng văn bản. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo cơ bản đã chủ động chuẩn bị dự thảo văn bản, tổ chức lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị có liên quan để bổ sung hoàn thiện nội dung trước khi báo cáo UBND huyện. Việc phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc giữa các thành viên UBND huyện được tăng cường.

Các phiên họp thường kỳ của UBND huyện được tổ chức nghiêm túc để đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tiếp theo và thông qua một số nội dung quan trọng. Tất cả các nội dung quan trọng và những nội dung theo quy định của Luật đều được tập thể UBND huyện bàn bạc dân chủ, thống nhất. Ngoài ra, UBND huyện, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện tổ chức họp, chỉ đạo giải quyết, xử lý kịp thời các công việc phát sinh trong và ngoài chương trình công tác của UBND huyện. Trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND huyện đã thực hiện nghiêm túc việc báo cáo, xin ý kiến chủ trương của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện theo quy định, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và tuân thủ các quy định của pháp luật; đồng thời chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện.

- Lãnh đạo UBND huyện đã tổ chức các cuộc kiểm tra thực địa, làm việc với các ngành, địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư các công trình, dự án; hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo đúng thời gian, tiến độ đã cam kết.

UBND huyện đã thực hiện đầy đủ, đúng quy định chế độ báo cáo và các nội dung công việc UBND tỉnh, các Sở ngành giao. Thực hiện tốt việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các cơ chế chính sách, thông tin tình hình kinh tế - xã hội và các văn bản chỉ đạo, điều hành đều được đăng tải trên

Cổng thông tin điện tử huyện và các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết, thực hiện và giám sát hoạt động của các cấp chính quyền.

### **3. Quan hệ công tác giữa UBND huyện với Huyện ủy, HĐND, UBMT TQVN huyện và các đoàn thể trên địa bàn huyện**

- Trên cơ sở Nghị quyết, Chương trình công tác của Huyện ủy và HĐND huyện, UBND huyện thống nhất quan điểm, thể chế hóa thành chương trình, kế hoạch theo lĩnh vực để tổ chức thực hiện, đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành bộ máy hành chính. Chỉ đạo các cơ quan liên quan chuẩn bị các nội dung đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định để phục vụ các kỳ họp BCH Đảng bộ huyện, kỳ họp HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện.

- Phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND huyện trong việc chuẩn bị chương trình, nội dung làm việc của HĐND huyện, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện và nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền các kiến nghị của HĐND huyện, các ban HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện và của cử tri kiến nghị.

- Thực hiện tốt quy chế phối hợp đã được ký kết giữa HĐND huyện, UBND huyện và UBMTTQVN huyện đảm bảo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy mọi nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển KT-XH ở địa phương, tạo điều kiện để các đoàn thể nhân dân tham gia quản lý nhà nước và thực hiện chức năng hoạt động giám sát của mặt trận. Đặc biệt, trong các phiên họp có tính chất quan trọng giải quyết các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương đều có sự tham gia của Thường trực HĐND huyện, thành viên UBMT TQVN huyện.

### **4. Về điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QP-AN**

- UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát các chỉ tiêu phát triển KTXH, xác định những ngành, lĩnh vực, sản phẩm có lợi thế, tiềm năng để thúc đẩy phát triển. Tổng giá trị sản xuất các ngành đạt 6.435,314 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước.

- Mặc dù thời tiết diễn biến bất thường, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời nên sản xuất nông nghiệp năm 2022 đạt được nhiều kết quả quan trọng. Toàn huyện gieo trồng 16.134,4 ha, tăng 75,4 ha, đạt 100% KH; trong đó: cây lúa: diện tích gieo cấy đạt 11.506,8 ha, giảm 17,9 ha, đạt 99,9% KH (diện tích lúa chất lượng cao chiếm 81,8%). Năng suất lúa thu hoạch bình quân đạt 52,3 tạ/ha. Sản lượng thóc đạt 60.180,6 tấn. Các mô hình nông nghiệp sạch theo phương pháp canh tác tự nhiên, mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh thích với biến đổi khí hậu (CSA) ngày càng được đẩy mạnh và nhân rộng, đem lại hiệu quả cao, đến nay đã duy trì và phát triển được 55,48 ha lúa canh tác tự nhiên, 120 ha mô hình CSA, 25 ha lúa theo hướng hữu cơ, VietGAP. UBND huyện đã chỉ đạo sản xuất cánh đồng lớn ở 55 HTX với diện tích hơn 1.900 ha.

- Thực hiện chủ trương hướng người dân đến nền nông nghiệp sạch, UBND huyện đã tích cực tìm kiếm nhiều doanh nghiệp đầu tư sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho người nông dân<sup>1</sup>; Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các mô hình sản xuất theo Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 12/11/2021 của Huyện ủy về phát triển KTXH vùng gò đồi giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, Kết luận số 66-KL/HU ngày 18/12/2020 của Huyện ủy về tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU của Huyện ủy (khóa XIX) “Về xây dựng cánh đồng lớn, phát triển trang trại, gia trại giai đoạn 2016 - 2020<sup>2</sup>”.

- UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng, các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh LMLM, Dịch tả lợn Châu Phi, bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò để tránh lây lan trên diện rộng, đẩy mạnh công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn.

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/HU của Huyện ủy khóa XX và Đề án số 894/ĐA-UBND ngày 28/3/2021 của UBND huyện về xây dựng huyện Triệu Phong đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025. BCĐ xây dựng nông thôn mới huyện đã tổ chức làm việc với UBND các xã Triệu An, Triệu Lăng, Triệu Vân để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới trong năm 2022. Tiếp tục chỉ đạo rà soát Bộ tiêu chí xã nông thôn mới 17/17 xã theo Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và đề xuất nhu cầu đầu tư đối với các xã xây dựng nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và huyện đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025.

- Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh, UBND huyện đã kịp thời ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển KT-XH nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế dần phục hồi và phát triển sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; trong đó tập trung các giải pháp hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, bảo đảm an sinh xã hội và giải quyết việc làm; đặc biệt thực hiện kịp thời các chính sách của Chính phủ về gia hạn, giảm thuế, phí, lệ phí, sử dụng đất, vay vốn sản xuất; UBND huyện đã chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển CN-TTCN, TM-DV đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 28/4/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (Khóa XX) về “Phát triển Công nghiệp-TTCN, Thương mại-Dịch vụ giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”; Đề án “Một số chính sách hỗ trợ phát triển Công nghiệp-TTCN, Thương mại-dịch vụ giai đoạn 2022-2025”.

- Công tác kêu gọi, xúc tiến đầu tư trên địa bàn tiếp tục được chú trọng, trong năm 2022, UBND huyện đã tham gia ý kiến thẩm định 12 dự án đầu tư vào

<sup>1</sup>Phối hợp với Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi Quảng Trị sản xuất 17 ha giống lúa HC95 và 02 ha giống lúa Tiền Hải (10 ha HC95, 02 ha Tiền Hải ở HTX Phú Áng, xã Triệu Giang và 05 ha ở HTX An Lợi, xã Triệu Độ), 50 ha lúa ĐD2 ở HTX Bích La xã Triệu Thành. Phối hợp với Công ty Thương mại Quảng Trị liên kết sản xuất: 15 ha giống lúa ST24, HN6 theo hướng hữu cơ ở HTX Đại Hào xã Triệu Đại; Phối hợp với Công ty Giống cây trồng Thừa Thiên Huế liên kết sản xuất 20 ha lúa NA2 và 13 ha lúa ST24 ở HTX Bích La, xã Triệu Thành. Tổ chức sản xuất 10 ha lúa ST24 theo tiêu chuẩn VietGAP ở HTX An Lợi.

<sup>2</sup>Chỉ đạo triển khai trồng 4,1 ha cây trà Năm gân ở HTX Đồng Bào, xã Triệu Sơn, trồng mới 06 ha bưởi da xanh (04ha ở xã Triệu Ái, 02 ha ở xã Triệu Thượng). Trồng thử nghiệm 1,5 ha mít Thái Lan theo tiêu chuẩn VietGAP ở HTX Nhan Biều, xã Triệu Thượng. Chăm sóc 03 ha cam sản xuất theo hướng hữu cơ có hệ thống tưới nhỏ giọt, 2,7 ha bưởi thanh trà ở xã Triệu Thượng và các diện tích cây ăn quả khác như xoài, sầu riêng, ổi,...

địa bàn, có 02 dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư; 03 dự án được UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

- Chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp, TTCN, thương mại, dịch vụ trên địa bàn. Công tác khuyến công được thực hiện tích cực, phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị khảo sát tại các cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện hỗ trợ khuyến công tỉnh và quốc gia. Tổ chức gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của huyện và hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia Hội chợ thương mại Quốc tế Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) - Quảng Trị 2022; tham gia trưng bày tại Hội chợ triển lãm Thương mại-Dịch vụ Gio Linh 2022.

- Tập trung chỉ đạo và điều hành ngân sách với mục tiêu đảm bảo nguồn lực thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Tổng thu ngân sách nhà nước: 697,142 tỷ đồng, đạt 153%DT tỉnh giao, 143% DT huyện giao. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 86,626 tỷ đồng, đạt 136%DT tỉnh giao, 125%DT huyện giao. Tổng chi ngân sách địa phương: 592,465 tỷ đồng, đạt 130% DT tỉnh giao, 121% DT huyện giao, trong đó: Chi đầu tư phát triển: 76,827 tỷ đồng, đạt 231% DT tỉnh giao, 107% DT huyện giao; Chi thường xuyên: 404,596 tỷ đồng, đạt 101% DT tỉnh giao, 100%DT huyện giao; Chi dự phòng ngân sách huyện 8,882 tỷ đồng, đạt 100% DT; Chi từ nguồn bổ sung mục tiêu: 102,160 tỷ đồng. Phân bổ và sử dụng kinh phí đúng mục tiêu, tiết kiệm, có hiệu quả. Tích cực triển khai các giải pháp tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.

- UBND huyện đã tập trung nguồn lực và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình đầu tư xây dựng trọng điểm trên địa bàn. Năm 2022, tổng vốn đầu tư do huyện quản lý là 228,382 tỷ đồng<sup>3</sup>, ước giải ngân 199,139 tỷ đồng, đạt 94% kế hoạch. Giá trị xây dựng cơ bản (theo giá hiện hành) đạt 1.839,526 tỷ đồng; trong đó: Giá trị đầu tư do nhà nước quản lý đạt 459,882 tỷ đồng, giá trị đầu tư trong Nhân dân đạt 1.379,645 tỷ đồng. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác GPMB đối với các công trình trọng điểm: Đường Hùng Vương kết nối hành lang kinh tế Đông Tây và Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, đường nối cầu An Mô và khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn,...

- Tập trung thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường; Chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện. Chỉ đạo kiểm tra công tác quản lý đất đai (giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tình hình sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân). Chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Triệu Phong. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm các kiến nghị về đất đai.

- Trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ công tác đối ngoại trong tình hình mới, xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng. Năm 2022, UBND huyện đã thực hiện theo quy

<sup>3</sup>trong đó, có 15,63 tỷ đồng chưa giao để dự phòng đầu giá QSD đất không đạt KH

định đối với các đoàn nước ngoài vào thăm và làm việc tại huyện. Ngoài ra, tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ của các tổ chức phi Chính phủ, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước với số tiền 18,487 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất và dân sinh trên địa bàn, góp phần thúc đẩy tình hình kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển<sup>4</sup>.

- Năm 2022 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của huyện và của tỉnh. UBND huyện đã chủ động chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, góp phần quan trọng để tổ chức thành công các ngày lễ lớn và sự kiện theo đúng kế hoạch đề ra. Tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907-07/4/2022), nổi bật là hoạt động phối hợp tổ chức thành công chương trình nghệ thuật sân khấu thực cảnh đặc biệt “Yêu lẽ phải - Trọng tình thương” tại đình làng Bích La (xã Triệu Thành). Tổ chức thành công giải đua thuyền truyền thống trên sông Thạch Hãn, chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PTTH tỉnh. Tham gia Lễ hội đua thuyền truyền thống tỉnh tại Lễ hội “Thống nhất non sông” (Di tích Quốc gia đặc biệt Đồi bờ Hiền Lương - Bến Hải) nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc đạt giải Nhất toàn đoàn. Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng huyện Triệu Phong (29/4/1972 - 29/4/2022) với chương trình nghệ thuật đặc biệt “Triệu Phong - Mảnh đất địa linh nhân kiệt” được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PTTH Quảng Trị. Các hoạt động thể dục thể thao được đẩy mạnh, tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao huyện Triệu Phong lần thứ VIII năm 2021-2022<sup>5</sup>.

- Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp giáo dục, tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý dạy và học, đổi mới công tác quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật trường học, mạng lưới trường lớp được quy hoạch, sắp xếp một cách hợp lý. Tập trung nâng cao chất lượng dạy học và triển khai các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, chú trọng chỉ đạo triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 02 và lớp 06. Thực hiện tốt công tác Phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và phổ cập bậc Trung học. Tham gia Hội thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh đạt 73 giải, trong đó, có 01 giải nhất, 16 giải nhì, 26 giải ba. Chỉ đạo công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT theo đúng kế hoạch. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng tiếp tục được thực hiện, đến nay, toàn huyện có 30/42 đơn vị được công nhận đạt kiểm định chất lượng và trường đạt chuẩn quốc gia<sup>6</sup>.

<sup>4</sup>Trường MN Triệu Đại được Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương, Hoa Kỳ tài trợ 8,5 tỷ đồng; Trường TH&THCS Triệu Độ được Quỹ DOVE FUND hỗ trợ 1,132 tỷ đồng; Trường MN xã Triệu Phước được Quỹ DOVE FUND hỗ trợ 1,355 tỷ đồng; Nhà Văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão lũ, khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Triệu Long được Ngân hàng KEB Hana Việt Nam hỗ trợ 2,6 tỷ đồng; Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá 4,9 tỷ đồng.

<sup>5</sup>Đại hội Thể dục thể thao huyện có trên 1.000 vận động viên tham gia 45 nội dung với 10 môn thi đấu (cờ tướng, đua thuyền, cầu lông, bóng bàn, bi sắt, bóng chuyền, bóng đá nam, kéo co, điền kinh, đẩy gậy)

<sup>6</sup>MN: 15 đơn vị; TH: 06 đơn vị; TH&THCS: 07 đơn vị; THCS: 02 đơn vị.

- Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của Nhân dân được chú trọng; mạng lưới y tế tuyến huyện, xã ngày càng hoàn thiện, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định; đội ngũ cán bộ được đào tạo nâng cao chất lượng<sup>7</sup>. Công tác khám, chữa bệnh được duy trì tốt và có chất lượng, thực hiện tốt việc khám, theo dõi, điều trị kịp thời cho các bệnh nhân<sup>8</sup>. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ước đạt 98%. UBND huyện đã chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn theo chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan cấp trên. Tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng trên địa bàn huyện theo đúng yêu cầu, tỷ lệ tiêm từ 18 tuổi trở lên đạt: 99,39%; Tỷ lệ tiêm từ 12 đến dưới 18 tuổi: 99,23%; Tỷ lệ tiêm từ 5 đến dưới 12 tuổi: 45,55%.

- Công tác quản lý thực hiện chế độ chính sách đối với người có công cách mạng được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật, không để tình trạng hồ sơ người có công, người hưởng BHXH tồn đọng. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Việc tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các gia đình liệt sỹ, các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo nhân dịp lễ, tết luôn được quan tâm. Thực hiện tốt việc huy động quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, để chăm lo cho các đối tượng chính sách; nhất là chính sách cải thiện nhà ở cho người có công, người nghèo góp phần giảm thiểu khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng huyện Triệu Phong (29/4/1972-29/4/2022) và 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022) huyện tổ chức tham tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn với số tiền gần 01 tỷ đồng.

- Công tác giảm nghèo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Triển khai hướng dẫn UBND các xã, thị trấn về việc thực hiện các chính sách giảm nghèo năm 2022. Cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 4,05%, tỷ lệ giảm nghèo là 01%. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết việc làm, từ đầu năm đến nay, tạo việc làm mới cho 3.409 người đạt 184,3% KH, trong đó: làm việc tại địa phương 863 người, làm việc trong tỉnh 1.069 người, làm việc ngoại tỉnh 1.004 người, xuất khẩu lao động 488 người đạt 244% KH, chủ yếu làm việc tại thị trường Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc.

- Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng chính quyền cơ sở, hoạt động của các phòng ban, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm túc. Thực hiện tốt việc giao biên chế các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; việc điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tuyển dụng, bố trí cán bộ công chức, viên chức được thực hiện theo đúng quy định, giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Tập trung giải quyết dứt điểm các điểm tranh chấp địa giới hành chính. Tăng cường thực hiện quy định về văn hóa

<sup>7</sup> Đội ngũ ngành Y tế hiện nay có 286 cán bộ, trong đó: Bác sỹ CKI, II: 18; Bác sỹ: 32;

<sup>8</sup> Tuyến huyện: Tổng số lần khám bệnh: 55.674 lần, đạt 83,1% KH, tổng số ngày điều trị nội trú: 33.987 ngày, đạt 70% KH; Tuyến xã: Tổng số lần khám bệnh: 37.885 lần, đạt 66,9% KH;

công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về Tôn giáo trên địa bàn.

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về CCHC. Thực hiện tốt một cửa điện tử và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả các cấp. Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung đột phá về cải cách hành chính năm 2022 gắn với đẩy mạnh công tác cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Chỉ đạo các cơ quan, địa phương thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu tố, khiếu nại; chú trọng công tác thanh tra KT-XH; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư trên địa bàn. UBND huyện đã tiếp 46 lượt (47 người) đến phản ánh, kiến nghị, đã tiếp nhận 177 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, quá trình tiếp nhận, xử lý và giải quyết đảm bảo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục luật định, không để xảy ra khiếu kiện đông người, tranh chấp điểm nóng.

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho các địa phương trên địa bàn. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL được thực hiện thường xuyên. Công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục được quan tâm thực hiện có hiệu quả.

- Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chiến, trực phòng không trong mọi thời điểm. Làm tốt công tác tuyên quân, tổ chức Lễ giao, nhận quân bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng, tiếp nhận quân nhân xuất ngũ trở về địa phương đúng nguyên tắc, thủ tục quy định. Huy động lực lượng phục vụ công tác cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của huyện. Thực hiện tốt các giải pháp để đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý. Tình hình trật tự an toàn giao thông được quan tâm chỉ đạo, tuy nhiên tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ năm trước đã xảy ra 14 vụ, làm 06 người chết, 12 người bị thương (tăng 03 vụ, giảm 01 người chết, tăng 02 người bị thương). Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy được đẩy mạnh.

## **II. ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN**

### **1. Ưu điểm**

- UBND huyện đã chủ động, tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển KTXH, QPAN; sự nỗ lực đoàn kết thống nhất của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra.

- Đã động viên phát huy sức mạnh nội lực của mọi tầng lớp Nhân dân, các doanh nghiệp, vượt qua những khó khăn thách thức, ảnh hưởng của các loại dịch bệnh, thiên tai, tình hình khó khăn của kinh tế trong nước và thế giới.



- Hoạt động điều hành của UBND huyện, các ngành, các cấp có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực, đã phát huy vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

- Bên cạnh coi trọng và phát huy sức mạnh nội lực, UBND huyện đã phát huy tính chủ động, tích cực trong việc kêu gọi đầu tư, sự ủng hộ của các bộ, ngành, trung ương, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước đầu tư trên địa bàn.

## **2. Tồn tại, hạn chế**

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là:

- Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn có 01 chỉ tiêu phát triển kinh tế chưa đạt kế hoạch, một số chỉ tiêu đạt nhưng ở mức tối thiểu.

- Tiến độ thi công các công trình, giải ngân nguồn vốn đầu tư công còn chậm, nhất là các công trình thuộc chương trình MTQG. Đấu giá quyền sử dụng đất chưa đạt kế hoạch đề ra.

- Công tác quản lý đất đai tại các địa phương còn thiếu chặt chẽ, nhất là quỹ đất do nhà nước quản lý, người dân lấn chiếm đất, thực hiện không đúng mục đích sử dụng đất.

- Công tác giải phóng mặt bằng một số công trình chưa đảm bảo tiến độ do vướng mắc về nguồn gốc sử dụng đất, có sự tranh chấp về đất đai, ranh giới các thửa đất không rõ ràng; do yêu cầu của người dân vượt quá quy định của nhà nước.

- Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chấp hành nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, do đó tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao còn chậm hoặc quá hạn.

- An ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

## **III. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH NĂM 2023**

1. Tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; tiếp tục cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng CNTT; chủ động điều hành linh hoạt thu, chi ngân sách, tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, quy hoạch, đất đai, đô thị, XD/CB, TNMT, phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

2. Tích cực, chủ động thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các giải pháp về phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trước thiên tai, dịch bệnh; phát huy vai trò của các Tổ giám sát cộng đồng tại cơ sở, thực hiện tiêm phòng vắc xin Covid-19 đảm bảo hiệu quả, theo kế hoạch đề ra. Thực hiện các giải pháp đảm bảo ASXH, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn theo quy định.

3. Các thành viên UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nâng cao tinh thần trách nhiệm trong triển khai thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thường xuyên kiểm điểm, đánh giá hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành đối với ngành, cấp mình quản lý. Tập trung kiểm tra, giám sát đôn đốc việc thực hiện các chủ trương chính sách và các nhiệm vụ được giao. Có giải pháp xử lý đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện không đảm bảo chất lượng, thời gian đối với các nhiệm vụ được UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao.

4. Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao, đặc biệt là đối với các lĩnh vực liên quan đến an sinh xã hội, công tác GPMB, các vấn đề đã có chỉ đạo nhưng chậm thực hiện. Các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy chế làm việc của UBND huyện; triển khai thực hiện tốt các nội dung được giao trong Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của UBND huyện.

5. Tiếp tục phối hợp với UBMT TQVN huyện, các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Trên đây là báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2022 và phương hướng công tác chỉ đạo điều hành năm 2023, UBND huyện kính báo cáo quý cấp được biết./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh;
- TVHU;
- HĐND huyện;
- CT, PCT UBND;
- UBMTTQVN huyện;
- Các phòng, ban cấp huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- CPVP, CV;
- Lưu VT. *✍*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



*Phan Văn Linh*  
Phan Văn Linh